

## ห้องปฏิบัติการเคมี กองบริหารศูนย์พัทยา ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสารเคมี (ระดับดีมาก)



วันที่ 25 สิงหาคม 2565 : ห้องปฏิบัติการเคมี กองบริหารศูนย์พัทยา ได้รับทุนสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสารเคมี (ระดับดีมาก) และรับทุนสนับสนุนส่งผลงานเข้าร่วม 100% ในโครงการแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้มอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบทุน ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการเคมี กองบริหารศูนย์พัทยา พร้อมเตรียมเข้าระบบ Peer evaluation ต่อไป

## แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อม “แผนการปฏิบัติงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีการเผชิญเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล กองบริหารศูนย์พัทยา”



วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : กองบริหารศูนย์พัทยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อม “แผนการปฏิบัติงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีการเผชิญเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล กองบริหารศูนย์พัทยา” เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่อง (BCM) ให้เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับเหตุและเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปใช้จัดทำและปรับปรุงบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้สามารถนำไปปฏิบัติให้ภารกิจหลักที่สำคัญของหน่วยงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปรัชญ์ มาเอื้อย ผู้บังคับกองร้อย (สบ2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

## โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารศูนย์พัททยา ในหัวข้อ “หลักจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน”



วันที่ 5 กันยายน 2565 : กองบริหารศูนย์พัททยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารศูนย์พัททยา ในหัวข้อ “หลักจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐิ ฤทธิ์ดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามให้กับบุคลากรกองบริหารศูนย์พัททยา ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัททยา

## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ มธ.ศูนย์พัททยา



วันที่ 6 กันยายน 2565 : กองบริหารศูนย์พัททยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ มธ.ศูนย์พัททยา เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัททยา